

Số: /BC-SYT

Kon Tum, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

Thực hiện Văn bản số 144/TTHĐND-TH ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum về việc gửi ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII

Sở Y tế báo cáo nội dung trả lời chất vấn như sau:

I. Nguyên nhân về tỷ lệ sinh con thứ 3 cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là gì; các giải pháp thiết thực để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

1. Nguyên nhân về tỷ lệ sinh con thứ 3 cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1.1. Nguyên nhân từ Chính sách:

- Bên cạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số kết thúc năm 2015; Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số giai đoạn 2015-2020 cũng kết thúc vì vậy nguồn lực đầu tư cho công tác dân số, KHHGD từ Trung ương để thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh giảm dần qua các năm do đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ. Chế độ chính sách cho cộng tác viên dân số thôn (làng) còn hạn chế (36.000đ/tháng), chưa tạo động lực cho cán bộ yên tâm công tác, dẫn đến đội ngũ này luôn biến động, hiệu quả hoạt động tại cộng đồng chưa cao.

- Năm 2018 UBND tỉnh Kon Tum ban hành các Quyết định sát nhập Trung tâm DS-KHHGD về Trung tâm Y tế huyện, thành phố. Như vậy, mỗi lần có thay đổi về tổ chức, cơ cấu bộ máy khó có thể tránh khỏi sự xáo động về mặt tư tưởng, nhận thức và những khó khăn ban đầu ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN tháng 8 năm 2022 mới có và chỉ ưu tiên triển khai tại các xã khu vực II, III; mặt khác giai đoạn 2020-2021 dịch bệnh Covid -19 đã làm ảnh hưởng đến công tác dân số.

1.2. Trách nhiệm của các cấp chính quyền:

Một số địa phương chưa thật sự quan tâm sâu sát, chưa có sự chỉ đạo quyết liệt về công tác dân số, KHHGD; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa chủ động, kịp thời. Có địa phương còn giao hết nhiệm vụ này cho cơ quan chuyên

môn; vẫn còn có một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu trong việc thực hiện chính sách dân số...

1.3. Các nguyên nhân khác:

- Nhận thức của người dân chưa đồng đều về công tác dân số, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tư tưởng muốn có nhiều con ở một số gia đình và ở những cặp vợ chồng đã sinh hai con một bề, muốn sinh thêm con trai hoặc gái để có trai, có gái vẫn còn tồn tại kể cả những người là công chức, viên chức.

- Địa bàn có đông người đồng bào dân tộc thiểu số có đạo, ít chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại mà chỉ áp dụng các biện pháp tránh thai tự nhiên có hiệu quả tránh thai thấp, trong khi phương tiện tránh thai do Cục Dân số cấp phát theo nhu cầu địa phương thiếu về chủng loại (thuốc tiêm và thuốc cấy) đây là hai biện pháp phần lớn được các đối tượng ưu tiên lựa chọn khi tham gia thực hiện dịch vụ KHHGĐ đã ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện KHHGĐ.

- Truyền thông, vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về công tác dân số chưa đồng đều giữa các khu vực, giữa các nhóm đối tượng. Các sản phẩm, phương thức, thời điểm truyền thông đến nhóm đối tượng đặc thù hiệu quả chưa cao; nội dung truyền thông chưa đa dạng, phong phú và chưa bao trùm đến từng nhóm đối tượng của chương trình dân số.

2. Các giải pháp thiết thực để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

2.1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Tăng cường, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; thống nhất về nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về các nhiệm vụ công tác dân số.

2.2. Tập trung các nguồn lực triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình về công tác dân số, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy làm công tác dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân số, KHHGĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân số trong tình hình mới.

2.3. Triển khai đồng bộ các giải pháp can thiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số thông qua các mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Bảo đảm cung ứng và tiếp cận các dịch vụ SKSS/KHHGĐ; đa dạng hóa các biện pháp tránh thai; đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn, chất lượng và thuận tiện dịch vụ KHHGĐ cho mọi đối tượng sử dụng dịch vụ.

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc thực hiện chính sách dân số: Tuyên truyền mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 02 con để nuôi dạy tốt; vận động, giáo dục và tư vấn về dân số, SKSS/KHHGĐ, trong đó tập trung ở vùng có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo.

II. Những giải pháp để quản lý chất lượng của các cơ sở hành nghề y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; các biện pháp xử lý đối với các cơ sở không chấp hành?

Thời gian qua, hoạt động hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhìn chung các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động khám, chữa bệnh, tuân thủ các quy định về phạm vi chuyên môn được Sở Y tế cấp phép. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở chấp hành chưa nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh; cố tình né tránh, không hợp tác khi Sở Y tế kiểm tra.

Hàng năm, Sở Y tế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh; Phòng y tế các huyện, thành phố kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý đối với các cơ sở sai phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Năm 2021 kiểm tra 35 cơ sở, xử phạt 04 cơ sở, số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước là 82.500.000 đồng; năm 2022 kiểm tra 48 cơ sở, xử phạt 09 cơ sở, số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước là 348.240.000 đồng; năm 2023 kiểm tra 47 cơ sở, xử phạt 06 cơ sở, số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước là 4.000.000 đồng.

Ngày 03/02/2023 Sở Y tế đã có Thông báo số 606/TB-SYT Thông báo danh sách các cơ sở trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có 08 cơ sở hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định (tại thời điểm tháng 02/2023). Một số cơ sở hoạt động không phép khi kiểm tra, lý do đang làm thủ tục xin cấp phép.

1. Những giải pháp để quản lý chất lượng của các cơ sở hành nghề y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

Để chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế ngoài công lập tốt hơn, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo liên tục cho đội ngũ hành nghề tại các cơ sở y tế ngoài công lập. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành y tế; đẩy mạnh hoạt động cấp giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở, cá nhân đủ điều kiện theo quy định; đồng thời thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng người tham gia hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của Nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh đến các cơ sở y tế tư nhân; đào tạo, tập huấn nhằm cung cấp kịp thời những thông tin, những văn bản mới ban hành có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

2. Các biện pháp xử lý đối với các cơ sở không chấp hành

Trong thời gian tới Sở Y tế tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền các nội dung có liên quan đến hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố tăng công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở y tế hoạt động khi chưa được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn; sử dụng người chưa có chứng chỉ hành nghề vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế. Đảm bảo các cơ sở y tế ngoài công lập hoạt động đúng quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở ngoài công lập.

Đối với các cơ sở cố tình né tránh, không phối hợp khi đoàn đến kiểm tra, Sở Y tế sẽ phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp xử lý mạnh hơn đối với các cơ sở này; thực hiện biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ bằng hiệu, dừng hoạt động cho đến khi cơ sở đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo trả lời chất vấn, Sở Y tế báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu Phan Thị Thủy, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ngọc Hồi và đại biểu Đỗ Thị Hồng Hạnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Kon Tum biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu Phan Thị Thủy;
Đỗ Thị Hồng Hạnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, TTrS.

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Thanh